



## ประกาศจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ  
มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ไปแล้ว นั้น

จังหวัดสระบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์กำหนด ในข้อ 6 แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
001	นางสาวนิตินันท์ สีดา	
002	นางสาวกุลธิดา เจริญ	
003	นางสาวศศิธร สังข์ขาว	
004	นางสาวปวรรณพัศตร์ ม่วงสนธิ์	
006	นายวัชรกรณ์ เสี่ยมศรี	
007	นางสาวกนกกาญจน์ นิมิตรรุ่งเรือง	
008	นายนิวัตร เพ็งพูล	

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางต่อไปนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร - สมรรถนะคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศจังหวัด สระบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนดไว้) - การประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดสระบุรี	เลขประจำตัวสอบเลขที่ (ตามบัญชีประกาศรายชื่อนี้)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในสมรรถนะเกี่ยวกับคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะต้องปฏิบัติในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (รายละเอียดตามประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนดไว้) โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553



(นายอนุจิตร พงษ์ไธยา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี



นายวิเชียร บุญประสิทธิ์  
เกษตรจังหวัดสระบุรี